

ที่ วธ ๑๐๐๒/ว. ๘๘๔

๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรียน ท่านผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ (รายชื่อตามแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งในข้อ ๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่เครือข่ายทางสังคมและประชาชนทั่วไป

ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่เครือข่ายทางสังคมและประชาชนทั่วไปในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์คุณธรรมต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางกฤตติณี ภูริประสมพลอย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๕๑๖๕๗๕๒๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [krittinit.pra@moralcenter.or.th](mailto:krittinit.pra@moralcenter.or.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่สำคัญยิ่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน



แบบประเมินความพึงพอใจ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรียเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. ๐๒ ๖๔๔๙ ๙๐๐ ต่อ ๕๒๓

เรียน
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อธิการบดีวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี
อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข
อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อธิการบดีวิทยาลัยมิชชัน
อธิการบดีวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
อธิการบดีวิทยาลัยราชพฤกษ์
อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์เทเรซา – อินติ
อธิการบดีวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล
อธิการบดีวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
อธิการบดีวิทยาลัยศรีโสภณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อธิการบดีวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย
อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนชกการอยุธยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีฟงโคโนผณิชยการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อธิการบดีวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อธิการบดีวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
อธิการบดีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ศูนย์กลาง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีวิทยาลัยนวมินทราชินราชมงคล
อธิการบดีวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีวิทยาลัยสวนดุสิต
อธิการบดีวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา